

CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ “KẾT NỐI THÁI BÌNH - HÀN QUỐC”

THÁI BÌNH - HÀN QUỐC
Hợp tác cùng phát triển

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Thái Bình và đang duy trì sự phát triển ổn định. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp tại Thái Bình đã đưa hàng hóa thâm nhập sâu vào thị trường Hàn Quốc với kim ngạch gần 600 triệu USD/năm. Sự hợp tác hai chiều đó bước đầu đặt nền móng cho quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa Thái Bình và Hàn Quốc, hướng tới một tầm cao mới trong thời gian tới khi tình thực hiện chính sách đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư từ quốc gia Đông Á này.



Các doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát thực tế khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Tháng 10/2007, Công ty TNHH PS Vina đầu tư vào khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng) dự án may áo jacket và quần trượt tuyết xuất khẩu với tổng vốn đầu tư gần 17 triệu USD. Mỗi năm Công ty sản xuất hơn 1 triệu sản phẩm, xuất khẩu vào thị trường châu Âu đạt kim ngạch khoảng 40 triệu USD. Hiện nay Công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 1.500 lao động. Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty chia sẻ: Mỗi trường làm việc ở đây rất an toàn, sạch sẽ, rèn luyện cho chúng tôi tác phong chuyên nghiệp. Công đoàn cùng với ban lãnh đạo Công ty luôn bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động.

Chia sẻ về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Công ty TNHH PS Vina đặc biệt đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” giúp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi. Ngoài ra, Thái Bình cũng có lực lượng lao động dồi dào, cần cù chịu khổ, tay nghề giỏi; hệ thống giao thông đang được đầu tư hiện đại, kết nối vùng đồng bộ là những điều kiện tốt để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.



Thái Bình có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ tay nghề cao và cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ) - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc.

Không riêng Công ty TNHH PS Vina, tại Thái Bình hiện có 26 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc và hàng chục doanh nghiệp liên doanh với Hàn Quốc đang hoạt động đều nhận thấy những lợi thế cạnh tranh của tỉnh và được hỗ trợ tối đa về thủ tục đầu tư cũng như tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Thái Bình chủ yếu ở các lĩnh vực: dệt may, thiết bị điện tử, bảo hộ lao động, đồ chơi trẻ em,

kinh doanh dịch vụ văn hóa với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 128 triệu USD. Tuy số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Thái Bình đến nay chưa lớn nhưng thời gian gần đây đã có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư tại Thái Bình với số vốn đầu tư hàng chục triệu USD. Tiêu biểu như các dự án của Công ty Korea SMT có số vốn 21 triệu USD, dự án của Công ty TNHH Ohsung Vina có số vốn 40 triệu USD đang đầu

tư tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Lần sóng đầu tư vào Thái Bình của các doanh nghiệp FDI nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đã khẳng định các nhà đầu tư thấy rõ những tiềm năng, lợi thế của Thái Bình mà ít địa phương nào có được. Hiện toàn tỉnh có 7 khu công nghiệp, 45 cụm công nghiệp và 1 khu kinh tế với tổng diện tích hơn 10.000ha cho phát triển công nghiệp, tạo ra quỹ đất lớn đáp ứng nhu cầu của mọi dự án. Hệ thống giao thông hiện tại có hạ tầng hiện đại, đồng bộ và đang được tiếp tục đầu tư thêm nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối giao thương với các tỉnh duyên hải phía Bắc. Nguồn nhân lực của tỉnh cũng được đánh giá là dồi dào với khoảng 1 triệu lao động có trình độ tay nghề cao, bao gồm cả lao động sinh sống trong tỉnh và đang làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước, nước ngoài sẵn sàng trở về quê hương. Riêng lao động Thái Bình tại Hàn Quốc có khoảng 1.000 người có tay nghề cao, thông hiểu văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc cũng trở thành lợi thế cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, các doanh nghiệp đến với Thái Bình, đầu tư dự án vào Khu kinh tế còn được hưởng 6 chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt của tỉnh gồm: chính sách ưu đãi về đất đai; chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào; chính sách hỗ trợ san lấp mặt bằng; chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chính sách hỗ trợ đào tạo lao động và chính sách hỗ trợ thủ tục hành chính. Đây là chính sách ưu đãi cao nhất mà tỉnh dành cho các nhà đầu tư, khẳng định tinh thần nhất quán của Thái Bình về kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy, quan trọng của Thái Bình. Năm 2017, UBND tỉnh Thái Bình và chính quyền thành phố Yeongju, tỉnh Gyongsangbuk của Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị ngoại giao. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân... Với khát vọng đưa Thái Bình vươn lên trở thành tỉnh thuộc top đầu khu vực đồng bằng sông Hồng, thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư lớn và chính quyền một số tỉnh, thành phố của Hàn Quốc để xúc tiến thu hút đầu tư. Những hoạt động đó vừa thể hiện thiện chí, chân tình vừa tạo cơ hội rộng mở cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đặt chân và mang theo những dự án lớn đến Thái Bình, cùng nhau đi trên một con đường, một đích đến: “Doanh nghiệp vươn mình, Thái Bình phát triển”.

KHẮC ĐUÁN

Thái Bình sẵn sàng đón nhà đầu tư Hàn Quốc

Thái Bình là tỉnh có biển, giàu tài nguyên thiên nhiên, quý đất cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp lớn. Khu kinh tế Thái Bình được Chính phủ phê duyệt thành lập có diện tích thuộc top đầu cả nước đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Công tác giải phóng mặt bằng được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm có sẵn mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy kết nối và từng bước được hiện đại. Nguồn lao động tại chỗ của tỉnh dồi dào cùng với chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn bậc nhất cả nước hiện nay... Thái Bình mang đặc trưng của nền văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều nét tương đồng với nền văn hóa Hàn Quốc; người dân cũng có chung đức tính thân thiện, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, ham học hỏi. Hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thái Bình sẵn sàng đón các nhà đầu tư lớn trên thế giới, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc đến hợp tác đầu tư cùng phát triển.

Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh



già, khu vui chơi giải trí, sân golf cho chuyên gia nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tiềm năng, cơ hội để các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Thái Bình còn rất lớn. Khu kinh tế Thái Bình là 1 trong 17 khu kinh tế của Việt Nam, có tổng diện tích 30.583ha, trong đó diện tích phát triển công nghiệp trên 8.000ha. Khu kinh tế Thái Bình nằm gần các đầu mối giao thông quan trọng của vùng: cách sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 35km, cách cảng biển quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) khoảng 50km... Ngoài hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại, hiện nay tỉnh đã bố trí sẵn quỹ đất sạch với diện tích đủ lớn đã được giải phóng mặt bằng, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Thêm vào đó, đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, các nhà đầu tư được hưởng những ưu đãi ở mức cao nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Tỉnh cũng bố trí quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, chuyên gia, khu vui chơi giải trí, sân golf cho chuyên gia nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Hai năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế thế giới cũng như trong nước biến động song Thái Bình vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế ổn định, nhất là thu hút đầu tư vào địa bàn liên tục tăng, hiện toàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp. Nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thuận lợi, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã và đang tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI, một công cụ sẽ tác động mạnh mẽ đến chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thành phố. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh sẽ cải thiện mạnh mẽ và tạo lực hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình



Các cơ quan chức năng của tỉnh luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư, đồng hành với nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với xúc tiến thu hút đầu tư, chúng tôi sẽ phối hợp với sở, ban, ngành thực hiện tốt việc tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, minh bạch; đặc biệt, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... Đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc được cơ quan chức năng làm thay và hỗ trợ 100% chi phí thực hiện các thủ tục đầu tư, luôn đồng hành, giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án.

Bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương



Hiện nay, toàn tỉnh có 170 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm sang thị trường này luôn giữ tỷ trọng ổn định ở mức 18 - 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc chủ yếu là may mặc, xơ sợi, sứ dân dụng, giày dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, phụ tùng ô tô, dây dẹt là những mặt hàng thế mạnh, chủ lực của tỉnh. Với dư địa xuất khẩu còn nhiều tiềm năng nếu doanh nghiệp chủ động thâm nhập và tận dụng được các FTA mới thì Hàn Quốc sẽ trở thành thị trường trọng điểm giúp doanh nghiệp bứt phá phát triển trong thời gian tới.

Ông Kim Dong Bok, Phó Giám đốc Công ty TNHH PS Vina



Sau 15 năm đầu tư và hoạt động tại Thái Bình, chúng tôi được các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự ổn định giúp cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình, duy trì sản xuất. Thái Bình là tỉnh có nguồn lao động dồi dào, thuận lợi cho việc tuyển dụng nguồn nhân lực. Đặc biệt, người lao động Thái Bình rất cần cù, chịu khổ, thông minh, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất những mặt hàng đòi hỏi kỹ năng, tay nghề tốt, năng suất lao động cao, giúp các đơn hàng giao cho đối tác đúng tiến độ.

HÀ THANH



Hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thu hút nhiều dự án FDI có vốn đầu tư lớn vào hoạt động.